



ประกาศกรมการค้าภายใน

ที่ ๑ /๒๕๖๓

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ด้วยกรมการค้าภายในมีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

การขยายทอดตลาดจะกระทำที่ห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด ชั้น ๒ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยกำหนดการขยายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๖ รายการ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาติดต่อขอดูพัสดุได้ที่กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๘ ห้อง ๒๐๘๐๑ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ โดยผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา แต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของพัสดุที่จะขยายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

เงื่อนไขในการขยายทอดตลาด มีดังนี้

๑. ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย และต้องลงทะเบียนเข้าประมูลราคาในห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด ชั้น ๒ กรมการค้าภายใน ในวันที่มีการขยายทอดตลาด ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตามวันและเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลราคา
๒. การขยายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินใจขาดในเรื่องตัวบุคคล ผู้ประมูลได้ และราคาในการขยายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการขยายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้
๓. การเสนอราคาให้ผู้สุ้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น
๔. เมื่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้นต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด คณะกรรมการขยายทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินนั้นจากการขยายทอดตลาดได้
๕. ผู้สุ้ราคาอย่าอ้อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสุ้ แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสุ้ราคาสูงขึ้น และเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินรายนี้จากการขยายทอดตลาด ผู้สุ้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะถอนนั้นตักกัน

/๖.ผู้ประมูล...

๖. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่พัสดุมีราคาประมูลเกินกว่า ๒,๐๐๐ บาท หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวกันได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคา ที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้และทำหนังสือ ขอตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ กรรมการค้าภายในจะริบเงินที่วางไว้แล้ว และขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๗. การขายทอดตลาดครั้งนี้ กรรมการค้าภายในจะขายทอดตลาดพัสดุ โดยแบ่งเป็น ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๘. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อไว้ทั้งหมดออกไปจากบริเวณที่พัสดุตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว กรรมการค้าภายในจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศขายทอดตลาดได้ที่ กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม ชั้น ๘ ห้อง ๒๐๘๐๑ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dit.go.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๐๗-๕๙๓๘ และ ๐-๒๕๐๗-๕๖๐๙ ในวันและเวลาราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน

รายละเอียดพัสดุขายทอดตลาด ตามประกาศกรมการค้าภายใน ที่ ๑ /๒๕๖๓
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุข่ารด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดที่ ๑ โต๊ะ, เก้าอี้, ตู้	๑ ชุด	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดที่ ๒ โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์, จอคอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก, sever, เครื่องปริ้นเตอร์, แท็บเล็ต, เครื่องสแกนเนอร์, เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ขนาดใหญ่, swith, GPS เครื่องกระจายเสียง, ไมโครโฟนห้อง ประชุม, วิทยุสื่อสาร, เครื่องบันทึกเสียง, มิกเซอร์แอมป์, แบตเตอรี่, เครื่องสำรองไฟ, UPS, ตู้แร็ค, กล้องถ่ายรูป, กล้องวงจรปิด, กล้องวิดีโอ, กล้อง CCTV, ตู้เย็น, เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น, กบเหลา ดินสอไฟฟ้า, เครื่องพิมพ์ตัดไฟฟ้า, เครื่องฟอกอากาศ, พัดลม, เครื่องปรับอากาศ, คอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ, เครื่องตัด กระดาษ, ทีวี, เครื่องทำลายเอกสาร, เครื่องบวกเลขไฟฟ้า, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, เครื่องแฟกซ์, ตู้เย็น, ซากอะไหล่รถตู้ (เบาะรถ), ยางรถยนต์, ถังน้ำดื่ม, ถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่, แฟ้มเอกสาร, วัสดุสำนักงาน, เศษวัสดุจากการปรับปรุงห้อง (โถ/อ่างล้างมือ), หลอดไฟ ดาวนไลท์ แผงไฟ, ท่อโลหะและแผ่นโลหะ, เศษวัสดุอื่นๆ (ลำโพงคอมพิวเตอร์ แม็กเย็บ ที่เจาะ ที่เข้าเล่ม)	๑ ชุด	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดที่ ๓ (ครุภัณฑ์ คขก.) โต๊ะ, เก้าอี้, คอมพิวเตอร์, เครื่องโทรสาร	๑ ชุด	
๔	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ กล่องสแตนเลส, เครื่องชั่งไฟฟ้า, เทอร์โมมิเตอร์, อุปกรณ์เหล็ก, อุปกรณ์สแตนเลส, ชุดสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์, แท่นเหล็ก, ถังตวง, ถัง NGV, ตุ่มน้ำหนัก, โครงเหล็ก, อุปกรณ์ตรวจสอบ เครื่องตวง, เครื่องชั่งขนาดใหญ่, เครื่องตวงฐานไม้, ชั้นวางของ โลหะ, อุปกรณ์ตรวจวัดน้ำมัน	๑ ชุด	
๕	ซากหมึกพิมพ์ ซากหมึกพิมพ์ ๑๐ รายการ	๑,๗๙๕ ตลับ	
๖	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก ๑๒ ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ทะเบียน ๘๒-๑๒๑๗ ปราจีนบุรี - รถบรรทุก ๑๒ ล้อ พร้อมติดตั้งเครน ทะเบียน ๘๒-๕๐๖๒ ร้อยเอ็ด	๑ คัน ๑ คัน	